

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG OTOSAN NASAL SPRAY FORTE  
CHỈ ĐỊNH:**

Sản phẩm **Otosan Nasal Spray Forte** là liệu pháp hỗ trợ lý tưởng đối với trường hợp cảm lạnh hoặc dị ứng theo mùa, viêm mũi, viêm xoang, viêm đường hô hấp trên do các tác nhân kích thích bên ngoài như phấn hoa, virus, khói bụi, hoặc sau phẫu thuật mũi.

**CÔNG DỤNG:**

Thiết bị y tế **Otosan Nasal Spray Forte** là sản phẩm thông mũi sử dụng tại chỗ. Nhờ vào đặc tính của dung dịch nước biển ưu trương với nồng độ 2.2% kết hợp với thành phần chiết xuất từ quả lý chua đen, chiết xuất lô hội, tinh dầu thông núi, tinh dầu trà trà và tinh dầu chanh hữu cơ tạo nên một sản phẩm đa tác dụng giúp hóa lỏng chất nhầy dịch mũi, loại bỏ virus, vi khuẩn, phấn hoa, dị vật. Làm sạch các hốc mũi và có công dụng làm thông mũi, giảm nghẹt mũi, và giảm đau nhanh chóng, do đó giúp làm giảm viêm mũi phù nề và loại bỏ các tác nhân dị ứng / nhiễm trùng. **Otosan Nasal Spray Forte** mang đến sự hỗ trợ điều trị kịp thời và ngăn ngừa tái phát.

**THÀNH PHẦN:**

Sản phẩm **Otosan Nasal Spray Forte** có công thức với các thành phần:

**Dung dịch hypertonic ưu trương của nước biển với nồng độ 2,2% (chứa nước biển từ Brittany):** Với thành phần chứa nước biển từ Brittany rất giống với huyết tương của con người và đặc biệt giàu chất dinh dưỡng và các yếu tố vi lượng rất cần thiết cho cơ thể chúng ta.

Khi tiếp xúc với niêm mạc mũi bị tắc, dung dịch hypertonic (ưu trương) loại bỏ chất nhầy dư thừa, loại bỏ chất nhầy dư thừa bằng đặc tính khử nước và đồng thời giúp hóa lỏng chất nhầy tích tụ và góp phần bình thường hóa các tế bào phụ. Việc giảm chất kết dính của chất nhầy giúp cải thiện sự làm sạch chất nhầy và giúp tạo ra một môi trường kháng virus, vi khuẩn, phấn hoa cũng như các hạt vi mô và vi hạt. Điều này giúp làm giảm ngạt mũi và viêm mũi.

**Chiết xuất từ quả lý chua đen:**

Chiết xuất từ quả lý chua đen rất giàu axit béo omega 3, ức chế sinh tổng hợp prostaglandin và kích thích sản xuất cortisol (cortisol nội sinh), giúp cơ thể chúng ta chống lại viêm. Hơn nữa, hoạt động giống như cortisol của nó gây ức chế tạm thời phản ứng của hệ miễn dịch chống lại dị ứng. Vì lý do này và vì đặc tính chống viêm mạnh mẽ, quả lý chua đen được khuyến dùng trong trường hợp viêm mũi dị ứng hoặc mãn tính, hen suyễn và các bệnh về đường hô hấp trên.

**Chiết xuất từ lô hội:**

Các polysacarit có trong nó tạo thành một lớp trong màng nhầy, bảo vệ chống lại các tác nhân gây kích ứng và vi sinh vật. Nhờ khả năng kích thích trao đổi collagen, lô hội có công dụng tái tạo và hiệu quả trong việc đẩy nhanh quá trình làm lành vết thương, sẹo và viêm da.

**Tinh dầu thông núi:**

Khi hít tinh dầu thông núi hóa lỏng đờm và giúp loại bỏ nó. Do đó, tinh dầu thông núi được khuyến dùng để điều trị cảm lạnh, viêm xoang, viêm phế quản, ho, hen suyễn và các triệu chứng cúm.

**Tinh dầu trà trà (cây trà) hữu cơ:**

Tác dụng của tinh dầu trà trà đặc biệt hiệu quả đối với vi khuẩn, virus và nấm. Tác dụng của nó chủ yếu là diệt khuẩn, nghĩa là có thể tiêu diệt các loại

vi trùng khác nhau (gram +, gram -, hiếu khí và một số lượng lớn vi trùng kỵ khí). Góp phần làm giảm sự tăng sinh của các tế bào viêm.

**Tinh dầu chanh hữu cơ:**

Tinh dầu chanh được biết đến với khả năng làm sạch độc tố khỏi bất kỳ bộ phận nào của cơ thể. Đặc tính kháng khuẩn của loại tinh dầu này ức chế sự phát triển của vi khuẩn bên trong và bên ngoài cơ thể. Ngoài ra đây còn là một hợp chất có tính kháng khuẩn, sát trùng và kháng nấm.

Sản phẩm **Otosan Nasal Spray Forte** không có tác nhân gây co mạch, công dụng tự nhiên của chiết xuất thực vật hữu cơ và tinh dầu khiến cho sản phẩm có tính dung nạp tốt, có thể được sử dụng thường xuyên mà không gây ra tình trạng "quen thuốc" hoặc "viêm mũi".

**ĐỐI TƯỢNG VÀ LIỀU DÙNG:**

Dùng cho người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Xịt 1-2 lần vào mỗi hốc mũi, từ 3- 4 lần một ngày cho đến khi hết hẳn triệu chứng viêm mũi, tắc mũi, nghẹt mũi.

**CÁCH DÙNG:**

Bước 1: Xì mũi trước khi sử dụng bình xịt.

Bước 2: Xịt dung dịch vào từng khoang mũi một cách dứt khoát và mạnh, hít thở sâu và giữ cho đầu thẳng đứng.

Bước 3: Hít một hơi thật sâu bằng đường miệng, sau đó dùng tay lần lượt day nhẹ hốc mũi để dung dịch được thấm đều vào toàn bộ niêm mạc mũi.

Bước 4: Vệ sinh sạch đầu xịt bằng nước ấm và lau khô bằng khăn giấy.

**CHÚ Ý VÀ CẢN TRỌNG:**

Sử dụng ở nhiệt độ phòng (20°C – 25°C). Không tiếp xúc trực tiếp với nhiệt. Không sử dụng cho trẻ em dưới 12 tuổi. Tránh xa tầm tay trẻ em. Chỉ sử dụng ngoài da. Tránh tiếp xúc với mắt. Không sử dụng trong trường hợp mắc cả với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Không sử dụng trong trường hợp mắc cảm với động vật giáp xác và / hoặc động vật thân mềm. Không nuốt. Không dùng cho bất kỳ mục đích nào khác theo những cách khác ngoại trừ những mục đích được nhà sản xuất chỉ định theo chỉ dẫn này. Chai xịt chỉ dành riêng cho sử dụng cá nhân để phòng ngừa nhiễm chéo. Hiện tại, không có chống chỉ định của các thành phần trong sản phẩm **Otosan Nasal Spray Forte** khi sử dụng trong giai đoạn mang thai hoặc cho con bú. Trong trường hợp có tác dụng phụ, hãy ngưng điều trị. Cho đến hiện tại, không có tác dụng phụ nào.

**Otosan Nasal Spray Forte** là một thiết bị y tế CE. Đánh giá sự phù hợp đảm bảo rằng sản phẩm tuân thủ các yêu cầu của chỉ thị 93/42/CEE của EU trên các thiết bị y tế. Theo các quy định liên quan đến việc phân loại Phụ lục IX của chỉ thị EU, đây là sản phẩm loại 1. Xịt mũi **Otosan** có thể được xử lý trong chất thải gia đình.

**QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:** Mỗi hộp 1 lọ 30ml

**HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất

**NHÀ SẢN XUẤT: OTOSAN S.R.L**

**Địa chỉ:** Via degli Scavi, 32 Forlì (Italy)

**NHẬP KHẨU: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRÍ KHANG**

**Địa chỉ:** LK 03-07, KĐT An Hưng, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

**Hotline:** 096.913.8181

**Website:** [trikhangpharma.com](http://trikhangpharma.com)